

Số: /KH-UBND

Hoàng Trường, ngày tháng năm 2024

KẾ HOẠCH

Công tác đảm bảo VSMT và phân loại, xử lý chất thải y tế năm 2024

Thực hiện mục tiêu về chất lượng giáo dục, chất lượng cuộc sống trong nhân dân, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa và đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu dân cư, các cơ sở sản xuất, kinh doanh và khai thác, phát triển du lịch. UBND xã Hoàng Trường xây dựng kế hoạch công tác đảm bảo vệ sinh môi trường và phân loại, xử lý rác thải trên địa bàn xã như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu

Nâng cao trách nhiệm, nhận thức của cộng đồng dân cư, các đơn vị, cá nhân giữ gìn và bảo vệ môi trường.

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, phát động phong trào tổng vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải trong nhân dân để mọi người thay đổi cách nghĩ, nhận thức và hành động đúng, chuyển đổi hành vi để cải thiện điều kiện sinh hoạt tại nơi sinh sống và làm việc.

Tạo ra môi trường trong xã luôn sáng – xanh – sạch – đẹp.

2. Mục tiêu cụ thể

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy nội lực của cộng đồng dân cư đối với việc xây dựng, sử dụng và bảo vệ nguồn nước sạch, công trình vệ sinh và cải thiện môi trường sống, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Huy động nguồn lực từ cộng đồng, ứng dụng công nghệ phù hợp, giá thành hạ, sử dụng lâu bền các công trình cấp nước và vệ sinh, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường.

Sửa chữa, cải tạo, khôi phục các công trình cấp nước và vệ sinh nhằm tăng thêm số người được sử dụng nước sạch, tăng thêm số nhà tiêu, chuồng trại hợp vệ sinh; tổ chức xây dựng mới các công trình cấp nước và vệ sinh; đẩy mạnh công tác thu gom, xử lý chất thải, nâng cao chất lượng môi trường sống; nâng cao hiểu biết và ý thức trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân đối với công tác nước sạch và vệ sinh môi trường;

Đẩy mạnh công tác thu gom, xử lý chất thải, rác thải, nước thải, cải tạo cảnh quan môi trường, phòng chống dịch bệnh, nhất là đối với vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão, lũ lụt, hạn hán;

Phát động toàn dân tham gia tổng vệ sinh môi trường, sửa chữa cải tạo, làm mới các công trình cấp nước sinh hoạt đạt các tiêu chí của Bộ chỉ số theo dõi và đánh giá nước sạch và VSMT nông thôn.

Kiểm tra đánh giá hiện trạng các công trình vệ sinh như nhà tiêu, chuồng trại chăn nuôi theo Bộ chỉ số theo dõi và đánh giá nước sạch và VSMT NT; giải

quyết nước thải, rác thải trong tất cả cơ quan công sở, công cộng, trường học, khu tập thể và các hộ gia đình.

II. YÊU CẦU

Về việc triển khai vệ sinh, môi trường phải diễn ra đồng bộ trên địa bàn xã, tổ chức thực hiện phải thiết thực, hiệu quả bằng những việc làm cụ thể, tránh phô trương, hình thức. Kết quả triển khai phải được tổng hợp, báo cáo kịp thời về UBND xã và rút kinh nghiệm cho những lần sau.

Đảm bảo vệ sinh môi trường, không để tồn đọng rác thải trong môi trường tự nhiên, khu vực công cộng, khu cơ quan, các khu vực buôn bán, sản xuất kinh doanh, dịch vụ, các khu vực dự án đang thi công... trên địa bàn xã; tăng cường quản lý, duy trì công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn xã.

Các ban, ngành đoàn thể, các đơn vị đóng quân trên địa bàn xã, các đơn vị thôn có kế hoạch tổ chức phát động phong trào đến từng cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và cộng đồng dân cư để cùng tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, tạo ra một phong trào rộng khắp trên địa bàn toàn xã.

Tăng thêm từ 3 đến 5% số hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh so với năm 2023 là > 95% tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh và > 84% hộ dân sử dụng nhà tiêu HVS.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền:

Tổ chức và đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, vận động giáo dục cán bộ và người dân nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường là bảo vệ sức khỏe của bản thân mình.

Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, vận động bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hiệu quả trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên hệ thống loa truyền thanh xã, trang thông tin điện tử và các trang mạng xã hội như zalo, facebook.

Đài truyền thanh xã tăng thời lượng phát sóng, xây dựng các chuyên đề về việc phân loại, xử lý rác thải tại nơi phát sinh, sử dụng hiệu quả tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Tuyên truyền vận động các cơ quan, đơn vị, xưởng sản xuất chế biến hải sản, khu nghỉ dưỡng và cộng đồng dân cư khai thác và sử dụng nước hợp vệ sinh, phổ biến các giải pháp công nghệ sinh học đơn giản, thân thiện với môi trường để cấp nước, sử dụng nước máy, xử lý phân loại rác thải...; hướng dẫn cách tiêu hủy gia súc, gia cầm chết do dịch bệnh không để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường.

2. Các hoạt động chủ yếu:

Tổ chức làm vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm, khu vực công cộng. Huy động lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn, quần chúng nhân dân tham gia làm tổng vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, xử lý rác thải, giải tỏa vật cản trên sông, kênh mương, khơi thông dòng chảy, diệt ruồi, muỗi, bọ gậy, các loại côn trùng có hại tạo cảnh quan môi trường; hướng dẫn phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình; thu gom, xử lý rác thải, giải quyết lượng rác vô cơ tồn đọng đưa đi xử lý tại nhà máy xử lý rác thải.

Triển khai, tổ chức tổng vệ sinh môi trường ở tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức, trường học, trạm y tế xã, các đơn vị thôn trong toàn xã.

Phát động nhân dân tích cực trồng và chăm sóc cây xanh tại các nơi công cộng, trên các trục đường làng, ngõ xóm, trục đường chính trong xã...; tiêu hủy gia súc gia cầm chết đúng quy định.

Kiểm tra việc thực hiện các biện pháp thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ trên địa bàn xã.

Tổ chức dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm: mỗi tháng 1 lần tổ chức dọn vệ sinh môi trường.

Tổ chức thu gom rác thải: thu gom rác thải 3 ngày 1 lần trên địa bàn toàn xã.

Phát động phong trào xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban chỉ đạo Vệ sinh môi trường.

1.1. Kiện toàn Ban chỉ đạo vệ sinh môi trường, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban chỉ đạo và triển khai các biện pháp tổ chức vệ sinh môi trường, phân loại và xử lý rác thải.

1.2. Phối hợp với Trạm y tế xã, các ban, ngành có liên quan, đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác vệ sinh môi trường.

1.3. Huy động các ban ngành, đoàn thể và nhân dân tham gia tích cực công vào công tác vệ sinh môi trường, phân loại và xử lý rác thải trên địa bàn xã.

1.4. Tổ chức kiểm tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm các đơn vị không làm vệ sinh môi trường và tham gia các hoạt động tổng vệ sinh môi trường hàng tháng.

2. Trạm y tế xã

Tham mưu cho Ban chỉ đạo vệ sinh môi trường xã xây dựng kế hoạch triển khai công tác tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn xã.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát VSMT trên địa bàn xã.

Viết bài tuyên truyền hướng dẫn vận động nhân dân xây dựng, sử dụng nhà tiêu HVS, nguồn nước HVS gửi về đài truyền thanh xã thực hiện công tác tuyên truyền.

Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo vệ sinh môi trường trong xã, hệ thống cung cấp nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh đạt chuẩn theo quy định của Bộ y tế.

Tuyên truyền sâu rộng trên địa bàn toàn xã về công tác bảo vệ sức khỏe môi trường trong tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường vào trung tuần tháng 3 hàng năm và chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn diễn ra vào đầu tháng 9 hàng năm.

Tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở mọi người dân không được vứt rác, xả rác thải, các loại bao bì, túi nilon ra sông, biển, ao, hồ... không đúng nơi quy định để đảm bảo vệ sinh, mỹ quan và an toàn môi trường.

Nhân viên trạm y tế phối hợp với trưởng thôn về giám sát, kiểm tra vệ sinh môi trường trong thôn.

Phân loại và quản lý chất thải y tế: Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về quản lý chất thải y tế theo Thông tư 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Liên Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên môi trường quy định về quản lý chất thải y tế.

Phân loại hướng dẫn phân loại chất thải y tế tại trạm theo quy định tại điều 4 của Thông tư số 58/2015/TTYT-BYT-BTNMT.

3. Các cơ quan, tổ chức trong xã:

Làm tổng vệ sinh trên các trục đường chính trong thôn, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm, đưa rác thải về đúng nơi quy định.

Các thôn chủ động làm sạch khuôn viên các nhà văn hóa thôn.

Chủ động tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải ở ven bờ biển.

Các hộ chăn nuôi trâu bò không được chăn, thả trâu bò trên các trục đường trong thôn và các trục đường liên xã. Không để Trâu, Bò, Bê, Nghé phóng uế bừa bãi trên các trục đường trong thôn.

Các hộ buôn bán vật liệu và các hộ đang xây dựng phải đưa vật liệu về đúng nơi quy định.

Nghiêm cấm các cá nhân buôn bán hàng hóa trên trục đường chính, khi đến các điểm mua hàng, cần phải để xe đạp, xe máy đúng vị trí không làm cản trở giao thông và phải có trách nhiệm bảo đảm vệ sinh chung.

Trên đây là nội dung kế hoạch đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, phân loại và xử lý rác thải năm 2024 trên địa bàn xã Hoàng Trường. Đề nghị các ban ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức, các thành viên ban chỉ đạo cùng toàn thể nhân dân trong xã chấp hành tốt về công tác vệ sinh môi trường, phân loại và xử lý rác thải./.

Nơi nhận:

- UBND huyện (B/c);
- TT Đảng ủy, TT HĐND, TT UBND (B/c)
- MTTQ và các đoàn thể CT - XH (T/h);
- Cán bộ, công chức UBND xã (T/h);
- Các đơn vị thôn (T/h);
- Đài Truyền thanh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Lê Thanh Cảnh